



ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ว ๒๓๒

ถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ สำนักงานเทศบาลเมืองอุดรดิตถ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองอุดรดิตถ์ อำเภอลับแล และอำเภอท่าปลา

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรดิตถ์ แจ้งว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ดำเนินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาศูการปฏิบัติ ซึ่งเป็นโครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของบูรพมหากษัตริย์ไทย และพระมหากษัตริย์คุณที่มีต่อประชาชนคนไทย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงนวัตกรรมของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรดิตถ์ได้จัดกิจกรรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาศูการปฏิบัติและการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย จำนวน ๔ กิจกรรม ได้แก่ (๑) การบรรยายพระราชกรณียกิจของบูรพมหากษัตริย์ไทย และพระมหากษัตริย์คุณที่มีต่อประชาชนคนไทย ให้กับครูผู้สอนทุกสังกัด (๒) การสร้างการรับรู้แนวปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยในสถานศึกษา (๓) การสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาศูการปฏิบัติ (๔) กิจกรรมจิตอาสา ทั้งนี้ จะดำเนินกิจกรรมที่ (๑) - (๓) ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๖

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรดิตถ์พิจารณาแล้ว เพื่อสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาศูการปฏิบัติ ในกิจกรรมที่ (๔) กิจกรรมจิตอาสา จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งสถานศึกษา (โรงเรียน) ในสังกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อยเดือนละ ๑ - ๒ กิจกรรม เพื่อสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาศูการปฏิบัติ โดยขอให้รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาส่งให้จังหวัดอุดรดิตถ์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ kpt_uttlocal@outlook.com ในรูปแบบไฟล์ word ภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน (เริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (โรงเรียน) ในสังกัดทราบ และดำเนินการต่อไป



ที่ อต ๐๐๒๓.๑๐/ว ๓๒. ๒๓ มี.ค. ๖๖

เรียน นายก อบต. และนายก อบจ. ทุกแห่ง เพื่อไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในส่วน
จังหวัดอุดรธานี

(นางประติมา สุขสิงห์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน : ธนาภรณ์ (โทร.) ๐๘๙-๕๓๙๐๙๒๗

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา

ชื่อสถานศึกษา

ประจำเดือน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม	สถานที่จัดกิจกรรม	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน)

-ภาพประกอบการจัดกิจกรรมจิตอาสา ไม่น้อยกว่า ๖ ภาพ

ลงชื่อ.....ผู้รายงานข้อมูล

ตำแหน่ง

ลงวันที่ เดือน พ.ศ.